

**QUYNH PHỤ**

**Chăm sóc, bảo vệ lúa xuân cuối vụ**



Nông dân xã An Khê (Quy nh Phụ) chăm sóc lúa xuân cuối vụ.

Với quyết tâm giành thắng lợi vụ xuân, huyện Quy nh Phụ đang tích cực chỉ đạo nhân dân các địa phương chăm sóc, bảo vệ lúa xuân cuối vụ, bảo đảm năng suất và sản lượng cao nhất. Trên cánh đồng xóm 6, thôn Mai Trang, xã An Quý, vừa hoàn thành phun thuốc phòng, trừ rầy và đạo ôn

triển nhanh và tương đối đồng đều, đến nay toàn bộ diện tích lúa đã trở bông. Nhờ làm tốt các khâu chăm sóc và bảo vệ lúa xuân nên bà Hằng và nông dân xã An Quý rất tin tưởng vào vụ xuân thắng lợi. Ông Nguyễn Viết Ánh, Giám đốc HTX DVNN An Quý cho biết: Vụ xuân năm 2018, An Quý gieo cấy 253ha lúa, với các giống chủ lực gồm T10, Bắc thơm 7... Hiện tại, toàn bộ diện tích lúa đã trở bông, sinh trưởng và phát triển tốt. Để tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa xuân cuối vụ, lãnh đạo xã An Quý đã thường xuyên quan tâm, kiểm tra đồng ruộng, đôn đốc nông dân công tác phòng, trừ sâu bệnh. Qua kiểm tra đồng ruộng, HTX DVNN phát hiện một số đối tượng sâu bệnh hại lúa như rầy các loại và bệnh đạo ôn. HTX DVNN đã chủ động cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường lực lượng ứng trực kiểm tra đồng ruộng, bảo đảm điều kiện thuận lợi vụ xuân.

Vụ xuân năm nay, Đông Hải gieo cấy 457,8ha lúa, chủ lực là giống Thiên ưu 8 với 60% diện tích, còn lại là các giống lúa Nhật, T10, bắc thơm... Ông Bùi Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhờ thực hiện đúng theo đề án sản xuất, bảo đảm công tác cung ứng vật tư nông nghiệp, thủy nông, bảo vệ thực vật..., đến nay, toàn bộ diện tích lúa xuân tại địa phương đã trở bông đều và đẹp, một số diện tích lúa Nhật ngâm ngày sẽ cho thu hoạch vào tuần đầu tháng 6. Xã Đông Hải đã tuyên truyền cho nông dân tích cực thâm canh, tập trung chăm sóc lúa giai đoạn trở bông, đồng thời tiếp tục phát động diệt chuột, bắt ốc bươu vàng, kịp thời phát hiện và xử lý các loại sâu bệnh hại lúa để vụ xuân giành thắng lợi.

các xã Đông Hải, Quy nh Hoàng, An Ấp... chuẩn bị cho thu hoạch. Thời điểm cuối vụ xuân, thời tiết và sâu bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp trên đồng ruộng, một số đối tượng sâu bệnh hại lúa như rầy thường nở rộ. Những diện tích có mật độ rầy cao đã gây cháy lúa cục bộ tại một số xã như vùng trước như: Quy nh Hưng, Quy nh Xá, An Khê... nếu không làm tốt công tác phòng, trừ sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa xuân, thời vụ trồng cây màu hè và tiến độ gieo cấy lúa mùa. Để đạt mục tiêu năng suất lúa xuân đạt 72,6 tạ/ha trở lên, sản lượng trên 84.240 tấn, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện Quy nh Phụ tiếp tục tăng cường cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện phối hợp cùng các địa phương bám nắm ruộng đồng, theo dõi tình hình sâu bệnh, kịp thời phát hiện và phòng, trừ hiệu quả, phấn đấu giành thắng lợi vụ xuân năm 2018.

**TRINH CƯỜNG**

**► Đề xuất bổ sung nguồn vốn tín dụng phát triển nhà ở xã hội**



(nhandan.com.vn) Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề xuất Chính phủ bổ sung vốn tín dụng cho lĩnh vực nhà ở xã hội.

Theo đó, để bảo đảm mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2016 - 2020 theo chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đến năm 2020, Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Cụ thể, bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội 3.000 tỷ đồng để thực hiện cho giai đoạn đến năm 2020. Cấp cho các tổ chức tín dụng theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để bù lãi suất cho vay trong năm 2018 là 3.431 tỷ đồng...

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tính đến thời điểm hiện nay, việc phát triển nhà ở xã hội còn chậm và gặp nhiều khó khăn, mới chỉ đạt khoảng 30% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nguyên nhân chính là do lượng vốn ngân sách bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2018 - 2020 chỉ đạt hơn 1.262 tỷ đồng trong tổng số 9.000 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 13% so với yêu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội.

**► Xuất khẩu Việt Nam đang bứt phá**



(vtv.vn) Kết thúc quý I/2018, kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi xuất siêu lên tới 1,3 tỷ USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 3 lần lượt là 20,22 tỷ USD, 14,33 tỷ USD và 21,22 tỷ USD. Đáng chú ý, tháng thứ 3 xác lập một con số kỷ lục về xuất khẩu trong những năm gần đây.

Như vậy, tình hình xuất khẩu Việt Nam có sự bứt phá so với năm ngoái. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2018 tăng hơn 10 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. Năm nay tình hình cung ứng khả năng khi Việt Nam xuất siêu lên tới 1,3 tỷ USD so với năm ngoái là nhập siêu.

Trong tháng 4, mặc dù xuất khẩu đã giảm 13,1% so với tháng trước nhưng nhìn chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu vẫn tăng và xuất hiện nhiều điểm sáng. Đặc biệt khi thị trường xuất khẩu có 18 thị trường đạt trên 2 tỷ USD, đứng đầu vẫn là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc. Đối với khu vực ASEAN, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta vẫn là Thái Lan.

**QUYNH LƯU**

Với 58,5km đê chính và 42,6km đê bồi, Vũ Thu là huyện đứng thứ 2 toàn tỉnh về tổng chiều dài các tuyến đê. Bước vào mùa mưa bão năm nay, huyện tăng cường công tác quản lý và chủ động tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Địa bàn xã Vũ Văn hiện có 3,8km đê chính (đê quốc gia Hồng Hà II), 5,2km đê bồi và 7km đê bao vùng màu. Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Vũ Văn cho biết: Với sự hỗ trợ của tỉnh, đến nay, tuyến đê quốc gia trên địa bàn cơ bản được nâng cấp, còn hơn 1km mặt đê xuống cấp, dự kiến sẽ được nâng cấp bằng cách đổ nhựa trong năm nay. Do tác động của dòng chảy trên sông Hồng, kè giáp cống Cù Là (Vũ Văn) bị sạt lở, huyện đã kịp thời tiến hành tu bổ, nâng cấp kè này nhằm bảo vệ tuyến đê bồi dân cư. Một trong những khó khăn lớn nhất của Vũ Văn là tuyến đê bao bảo vệ vùng sản xuất cây màu dài 7km trên địa bàn đã xuống cấp nghiêm trọng. Minh chứng rõ nét nhất là kỳ triều cường vào tháng 9/2017, nước dâng đã làm tràn, vỡ 300m đê bao vùng màu, nhấn chìm 125,6ha hoa màu, 21ha thủy sản, 19 ngôi nhà, làm thiệt hại trên 7 tỷ đồng của nhân dân Vũ Văn. Do đó, bước vào mùa mưa bão

**VŨ THU**

**Tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều**

năm nay, xã xây dựng kế hoạch đào đắp, nâng cấp, tu bổ, nâng độ cao tuyến đê bao vùng màu thêm 50cm, với tổng kinh phí ước tính khoảng 600 triệu đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xã sẽ trích một phần kinh phí hỗ trợ, ngoài ra, tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp dự kiến từ 80.000 - 100.000 đồng/sào để nâng cấp toàn bộ tuyến đê bao, góp phần bảo vệ sản xuất và bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Ngoài ra, công tác hộ đê khi có tình huống xấu xảy ra trong mùa mưa bão cũng được địa phương sẵn sàng với nhân lực, vật tư, phương tiện đã được chủ động chuẩn bị chu đáo.



Vật liệu xây dựng tập kết vì phạm hành lang bảo vệ an toàn đê điều.

Không riêng Vũ Văn mà 20 xã duyên giang còn lại của huyện Vũ Thu tích cực, chủ động tu bổ, nâng cấp và tăng cường quản lý hệ thống đê điều mùa mưa bão. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện Vũ Thu cho biết: Vũ Thu là 1 trong 2 địa phương có hệ thống đê điều nhiều nhất tỉnh, với trên 100km đê quốc gia và đê bồi dân cư. Do hệ thống đê ngày càng xuống cấp, nhiều công trình đê điều bị hư hỏng nên những năm qua, đặc biệt năm 2017, huyện đã huy động tổng kinh phí 35 tỷ đồng xử lý khẩn cấp khoảng 3km đê Hồng Hà II, 300m đê bồi xã Vũ Văn, gia cố hơn 2km thân đê,

gần 1,5km mặt đê, xử lý kè Đông Phú và xây dựng điểm gác nước Ngõ Xá... góp phần quan trọng bảo đảm an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, do tác động của mưa lũ và một số công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê nên sau mùa mưa bão năm 2017, nhiều tuyến đê trên địa bàn huyện đã xuống cấp, cần đầu tư tu bổ, nâng cấp kịp thời. Qua rà soát, trước mùa mưa bão năm 2018, huyện Vũ Thu còn 27,5km mặt đê chính đã xuống cấp nghiêm trọng, huyện có 7 công trình đê, kè trọng điểm xung yếu II như: đê Phú Chủ, kè Hướng Diên (Việt Hưng), đê Thái Hạc (Việt Thuận), đê Ngoại Lăng (Hiệp Hòa)... Ngoài ra, hệ thống điểm gác nước trên các đê hầu hết đã xuống cấp, nhiều công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê điều diễn ra phức tạp. Những yếu tố bất thuận này, nếu thêm ý thức chủ quan của cấp ủy, chính quyền và người dân thì sẽ khó lường trước hậu quả đối với các tuyến đê khi thiên tai, mưa, bão, lũ ập đến bất ngờ. Trước thực trạng này, bước vào mùa mưa bão năm nay, huyện đã và đang tranh thủ huy động các nguồn

**VIETINBANK CHI NHÁNH THÁI BÌNH**

**Lớn mạnh cùng hệ thống**

Là một trong bốn ngân hàng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Thái Bình đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả, từ đó đưa đơn vị ngày càng phát triển lớn mạnh cùng hệ thống.

Công tác huy động vốn được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và được Vietinbank Chi nhánh Thái Bình quan tâm chỉ đạo sát sao từ khi thành lập đến nay. Với mạng lưới hoạt động được mở rộng gồm hội sở chính và 16 phòng giao dịch, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình đã thực hiện giao chỉ tiêu tới từng đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chủ động tìm kiếm khách hàng có tiềm năng, đổi mới tác phong giao dịch, thực hiện tốt các

chính sách chăm sóc khách hàng, tích cực tuyên truyền quảng cáo tiếp thị, cải tạo mạng lưới huy động vốn nhằm thu hút tối đa lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Chính vì thế, nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh không ngừng tăng trưởng. Đến ngày 31/12/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 9.225 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016, chiếm 18% thị phần trên địa bàn và đến ngày 31/3/2018, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 9.510 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm 31/12/2017, đạt 93% kế hoạch năm 2018, trong đó nguồn vốn VND chiếm 97,6% tổng nguồn vốn.

Trong hoạt động cho vay, Chi nhánh luôn chú trọng tăng trưởng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, từ đó hạn chế thấp nhất nợ xấu phát sinh. Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thái Bình Nguyễn Văn Thái

**Thành tích tiêu biểu của Vietinbank**

- 6 năm liên tiếp lọt vào top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes, top 500 ngân hàng giá trị nhất thế giới với giá trị thương hiệu đạt 252 triệu USD, sức mạnh thương hiệu A+;
- Được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Độc lập hạng Nhất;
- Đối với Vietinbank Chi nhánh Thái Bình, 6 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lọt vào top 10 chi nhánh hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu toàn hệ thống.

vụ... Đến ngày 31/12/2017, tổng dư nợ cho vay toàn Chi nhánh đạt gần 6.663 tỷ đồng, tăng 28% so với thời điểm 31/12/2016, chiếm 14% thị phần trên địa bàn và đến ngày 31/3/2018, tổng dư nợ cho vay toàn Chi nhánh đạt 6.875 tỷ đồng, tăng 3,2% so với thời điểm 31/12/2017, đạt 93,5% kế hoạch năm 2018. Chúng tôi đến thăm Công ty TNHH Da giấy xuất khẩu Thành Phát (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình), một trong những đơn vị vay vốn mang lại hiệu quả cao của Chi nhánh. Ông Nguyễn Xuân Phương, Giám đốc Công ty tâm sự: Nhờ có sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của ngân hàng trong việc vay vốn thì Công ty mới có thể mở rộng, phát triển quy mô như hiện nay. Từ một tổ sản xuất chỉ có 10 lao động, trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công ty đã tạo việc làm cho hơn 1.400 lao động với thu nhập trung bình từ 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của Công ty không chỉ xuất bán thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đi các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ. Cùng với việc thực hiện tốt công tác huy động vốn và duy trì tăng trưởng

tín dụng, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình còn là đơn vị đi đầu trong hoạt động thanh toán. Nhiều dịch vụ thanh toán hiện đại được ngân hàng áp dụng đã tạo thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng như: dịch vụ thông báo biến động số dư, thanh toán hóa đơn tiền điện và tiền nước qua mạng điện thoại di động, thanh toán tiền học phí... Đến ngày 31/3/2018, tổng doanh số thanh toán của Chi nhánh đạt 97.638 tỷ đồng, trong đó doanh số thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 75% tổng doanh số thanh toán. Không chỉ là đơn vị kinh doanh thuộc top đầu của hệ thống ngân hàng, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình còn luôn tích cực đóng góp ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần

cùng địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Đến hết năm 2017, Vietinbank đã tài trợ 107 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như: xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, xây dựng trạm y tế, tặng quà cho người nghèo và các đối tượng chính sách...

**MINH HƯƠNG**



Công ty TNHH Da giấy xuất khẩu Thành Phát phát triển sản xuất từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng.